

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๒๐๒๒๓



## ศอ.ปส.ปค.

ถึง จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ทุกจังหวัด)

ตามที่กรมการปกครอง ขอให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้งอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ดำเนินการติดตามดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้แบบติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการติดตามให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. และ กรมการปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๘๙๐๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขแบบติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้สอดคล้องและเหมาะสมในการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้งอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ใช้แบบติดตามฯ (V.๒) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการติดตามให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. และกรมการปกครองทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ กรมการปกครองอยู่ระหว่างการจัดทำระบบการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมผ่านจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรรีเลย์ความเร็วสูง LTE หากระบบการรายงานดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ จะได้แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการติดตามผ่านระบบดังกล่าวด้วยอีกทางหนึ่ง



สำนักอำนวยการกองบริหารการศึกษาดินแดน

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๙



แบบติดตามฯ(V.๒)

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๑๙๙๐๓



## ศอ.ปส.ปค.

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๖๓๓๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกรมการปกครองได้ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้งอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ดำเนินการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ให้อำเภอ/ศป.ปส.อ. ออกคำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ขปต.) เพื่อทำหน้าที่ด้านจิตวิทยามวลชนในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามครั้งแรกภายหลังจากจบการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว ๑๕ วัน และให้ติดตามทุก ๑๕ วัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยใช้แบบติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการติดตามให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. และกรมการปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง

๒. การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้อำเภอ/ศป.ปส.อ. บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือองค์กรการกุศลในพื้นที่ ฯลฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามที่ร้องขอ รวมทั้งเป็นกรณีจำเป็น และเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก หากปัญหาความเดือดร้อน หรือความต้องการดังกล่าวเกินขีดความสามารถ หรือหน่วยงานในระดับอำเภอไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ให้รายงานจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาหาหรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

/๓. กรณี...

๓. กรณีผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัด หรืออำเภอ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. หรืออำเภอ/ศป.ปส.อ. ที่ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ แล้วแต่กรณี จัดส่งรายชื่อและข้อมูลสำคัญของผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. หรืออำเภอ/ศป.ปส.อ. ที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีภูมิลำเนา หรือพักอาศัย อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด/อำเภอนั้น ๆ ทราบ เพื่อติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการฯ และหากเป็นการย้ายภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยออกนอกเขตจังหวัด ให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. ที่ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยใหม่ของผู้ บุคคลดังกล่าวพอสังเขปในแบบรายงานตามข้อ ๑ ด้วย

๔. การบันทึกข้อมูลการติดตาม และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ของกระทรวง สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. รายงานผลการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ตามแบบรายงานที่กำหนดให้กรมการปกครองทราบทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)  
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน  
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๔

